
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน 

******** 
 
ผู้เขา้ประชุม ๑.นายอํานวย แท่นเงิน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๒.นายสมบัติ ผดุงศักด์ิ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
  ๓.นายสมควร ชีวิหาร   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
  ๔.นายวิรัตน์ ศาสตร์ศิร ิ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ๕.นายวิรัตน์ แสงพิรุณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ๖.นายวัชระ บุญแท ้   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
  ๗.นายประทีป แจ้งวาริต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
  ๘.นางบุญทรัพย์ ต้ังใจรักษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
  ๙.นายประจวบ  ภู่ระหงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
  ๑๐.นายสมพงษ์ แจ้งประยูร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
  ๑๑.นายสุชิน มัยปราณีต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 

ผู้ขาดประชุม ๑. นายเสนาะ  พงษ์พนัส  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน  
(ลาป่วย) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม ๑.นายภูวดล สุกาทร   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๒.นายวินัย แสงจินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน 
  ๓.นายสมพร อุนนิมิต   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน 
  ๔.นายสําราญ แสงหิรัญ  เลขานุการนายก อบต. 
  ๕.ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๖.นางสาวผ่องศรี แท่นเงิน   หัวหน้าสํานักปลัด 
  ๗.นายประหยัด ใจช่ืน   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามเรือน 

๘.นายอัมพรรณ ส้มหวาน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
๙.น.ส.วัลยา ปัญจพัฒนศิร ิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐น. 
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า  บัดน้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอนได้เข้าประชุม  
เลขานุการสภาฯ จํานวน ๑๑  คน ขาดประชุม ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญ     

รองประธานสภาฯ เปิดประชุม เน่ืองจากวันน้ีท่านประธานสภาฯ แจ้งลาป่วย 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายอํานวย แท่นเงิน  ไม่มี        
รองประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลโพธิเ์อน สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจําปี ๒๕๕๘  เม่ือวันจันทรท์ี่  ๙ กุมพาพนัธ์  ๒๕๕๘   
นายอํานวย แท่นเงิน  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ        
รองประธานสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ว่าถูกต้อง 

หรือจะขอแก้ไขหรือไม ่
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๙   เสียง 
  งดออกเสียง  ๒   เสียง  (นายอํานวย แท่นเงิน, นางบุญทรัพย์ ต้ังใจรักษ์) 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา / ใหค้วามเห็นชอบ / ลงมต ิ
   ๓.๑ การขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ของบริษัทแสงฟ้า อะกริโปร
ดักส์                 

     จํากัด 
นายอํานวย แท่นเงิน  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต .  ช้ีแจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมทราบ         
รองประธานสภา อบต. 
ส.ต.อ.สุวรรณ  วงษ์การค้า   หลักการ 
เลขานุการสภาฯ  ต ามที่ บ ริ ษั ท  แ ส ง ฟ้ า อ ะ ก ริ โ ป ร ดั ก ส์  จํ า กั ด  ขอ รั ง วั ด ข อ ใ ช้ ที่

สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ ๖ ตําบล
โพธ์ิเอน อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแจ้งความประสงค์จะนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารจัดเก็บสินค้าทางการเกษตร หรือกิจการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของบริษัท  เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี  ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ  ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๓๙ กําหนดให้การขออนุญาตขอใช้ที่สาธารณประโยชน์     ตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องผ่านความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน   

-๓- 

      เหตุผล 



             องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน  ได้นําเรื่องการขออนุญาตประกอบ 
กิจการในที่ดินของรัฐ ของบริษัท แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด  ขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  แล้วเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพธ์ิเอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ ไม่เห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง  ต่อมา
สํ า นักงานที่ ดิ นจั งห วัดพระนครศรี อ ยุ ธยา    สาขาท่ า เ รื อ  ไ ด้มี ห นั งสื อ                  
ที่ อย ๐๐๒๐.๐๓/๒/๓๓๔  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘     แจ้งว่าอําเภอท่าเรือได้
จัดประชุม กรณี บริษัท แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
บริเวณหมู่ที่ ๑ ตําบลปากท่า และหมู่ที่ ๖ ตําบลโพธ์ิเอน อําเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ตามรายงานการประชุมฯ  
อําเภอท่าเรือได้นําเรื่องบริษัทฯ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์  ให้ที่ประชุมพิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ เป็นที่ยุติแล้ว  และขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอนพิจารณา
ดําเนินการผ่านความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ ได้นําเร่ืองดังกล่าวขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นครั้งที่ ๒  เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ปรากฏว่าที่ประชุมสภาฯ ไม่เห็นชอบ จํานวน  
๑๑ เสียง และให้ข้อเสนอแนะว่าให้ทําบันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพธ์ิเอนกับบริษัท แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ จํากัด เก่ียวกับการประกอบกิจการฯ 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและแจ้งข้อตกลงให้ประชาชนได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนตําบล  จึงขอนําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประธานสภาฯ            
เพ่ือนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอนพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙ 
ต่อไป 

 บันทึกข้อตกลงดั งกล่ าว  คณะผู้บริหาร   สมาชิก  อบต .   ตัวแทน         
บริษัทแสงฟ้าฯ  และทุกท่านได้อ่านแล้ว  มีท่านใดสงสัย หรือจะเพ่ิมเติม  ตัดทอน  
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
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นายสมพงษ์  แจ้งประยูร  ขอให้ทางบริษัทฯ ไปพูดคุยกับชาวบ้านอีกคร้ัง ก่อนที่จะทําข้อตกลง        
ส.อบต. หมู่ ๖  และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายวัชระ  บุญแท้  ที่ประชุมครั้งที่แล้วเราได้เสนอให้ทางบริษัทแสงฟ้าฯ ทําข้อตกลงกับ        
ส.อบต.หมู่ที่ ๓  องค์การบริหารส่วนตําบล และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชน    
    ทราบข้อตกลงดังกล่าว 



นายประชัน อินทสุวรรณ  ช้ีแจงรายละเอียดการเช่าที่ของบริษัทฯ ว่าถนนสายเดิมที่เข้าไปปากท่า    
ตัวแทนบริษัทฯ  นํ้าท่วมบ่อย และประชาชนไม่ใช้แล้ว  ชาวบ้านขอเปลี่ยนที่กับทางบริษัทฯ  ซึ่งถนน 

สายใหม่ที่บริษัทเปลี่ยนตามที่ชาวบ้านร้องขอ ทางบริษัทฯ  ได้ยกให้เป็นถนน
สาธารณะเรียบร้อยแล้ว  การมาขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ  ทาง
บริษัทแสงฟ้าฯ มาขอเช่าเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยทําสัญญาเช่า ๕ ปี
ต่อครั้ง  ระยะเวลาเช่าไม่เกิน ๓๐ ปี 

นายประจวบ ภู่ระหงษ์  บริษัทแสงฟ้าฯ รู้หรือไม่เก่ียวกับรายละเอียดบันทึกข้อตกลง 
ส.อบต.หมู่ ๕ 
นายประชัน อินทสุวรรณ  บริษัทแสงฟ้าฯ ทราบและยินดีทําตามข้อตกลง  เพราะบริษัทมาประกอบ
ตัวแทนบริษัทฯ  กิจการในพ้ืนที่ตรงนี้ ก็ต้องอยู่ร่วมกันและทําให้ประชาชนมีความสุขด้วย 
นายสมพงษ์ แจ้งประยูร  ขณะนี้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย สินค้ากองอยู่นอกโกดัง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖  
นายประชัน อินทสุวรรณ  บริษัทแสงฟ้าฯ สร้างโกดังไว้ และถูกระงับการก่อสร้าง ๓ เดือน       
ตัวแทนบริษัทฯ  โกดังสร้างไม่เสร็จ ประกอบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มสีินค้ามาลงมาก 

ไม่มีที่เก็บสินค้า ต้องขอโทษด้วยการวางแผนไว้มีการคลาดเคลื่อน 
นายอัมพรรณ ส้มหวาน  สแลนป้องกันฝุ่นละออง มีกําหนดไว้หรือไม่ว่าสูงเท่าไร  ระบุหรือไม่ 
ผอ.รพ.สต.โพธ์ิเอน หมู่ ๑ 
นายประชัน อินทสุวรรณ  ทําไว้บางส่วน สูงประมาณ ๔-๖ เมตร 
ตัวแทนบริษัท 
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า  จะกําหนดเพ่ิมเติมในบันทึกข้อตกลงให้มีสแลนรอบพ้ืนที่ เพ่ือให้มีผลในการ
เลขานุการสภาฯ  ป้องกันฝุ่นละอองได้  
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นายอํานวย แท่นเงิน  เมื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวกันพอสมควรแล้ว กระผมขอมตีที่ประชุมด้วย 
รองประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ของ 

บริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์  จํากัด  ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐  เสียง  (๑.นายสมบัติ  ผดุงศักด์ิ ๒.นายสมควร  ชีวิหาร   

๓.นายวิรัตน์    ศาสตร์ศิริ    ๔.นายวิรัตน์    แสงพิรุณ ๕  .นายวัชระ  บุญแท้      
๖.นายประทีป แจ้งวาริต    ๗.นางบุญทรัพย์  ต้ังใจรักษ์   ๘.นายประจวบ ภู่ระหงษ์  
๙.นายสมพงษ์  แจ้งประยูร  ๑๐.นายสุชิน  มัยปราณีต) 
 ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

งดออกเสียง   ๑   เสียง ( นายอํานวย  แท่นเงิน ) 



   ๓.๒ เรื่องขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับ
ที่ ๑ 
นายอํานวย  แท่นเงิน  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ช้ีแจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภาฯ  
ส.ต.อ.สุวรรณ วงษ์การค้า     หลักการ 
เลขานุการสภาฯ   ตามท่ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

ตําบลโพธ์ิเอน ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  (เพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ ๑ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน และคณะ
กรรกมารพัฒนาฯ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมเสนอต่อผู้บริหาร โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา  
      เหตุผล 
 ช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก ประชาชนในแต่ละหมู่ บ้านได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหานํ้าท่วมขัง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข 
การเ พ่ิมเ ติม  หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ใ ห้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ            
ร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เ พ่ิมเติม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เ พ่ือให้        
ความเห็นชอบ  ดังน้ัน  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป (รายละเอียดโครงการตามเอกสารหมายเลข ๑) 

-๖- 
 
นายอํานวย  แท่นเงิน  สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
รองประธานสภาฯ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑  ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐  เสียง  (๑.นายสมบัติ  ผดุงศักด์ิ ๒.นายสมควร  ชีวิหาร   

๓.นายวิรัตน์    ศาสตร์ศิริ    ๔.นายวิรัตน์    แสงพิรุณ ๕  .นายวัชระ  บุญแท้      
๖.นายประทีป แจ้งวาริต    ๗.นางบุญทรัพย์  ต้ังใจรักษ์   ๘.นายประจวบ ภู่ระหงษ์  
๙.นายสมพงษ์  แจ้งประยูร  ๑๐.นายสุชิน  มัยปราณีต) 
 ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

งดออกเสียง   ๑   เสียง ( นายอํานวย  แท่นเงิน ) 



ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอัมพรรณ  ส้มหวาน  ขอฝากดูแลเรื่องการถมทางวางท่อ หากใครจะดําเนินเรื่องน้ีขอให้ใช้ท่อ 
ผอ.รพ.สต.โพธ์ิเอน หมู่ ๑ ขนาดใหญ่ เพ่ือจะได้ระบายนํ้าได้สะดวก ไม่เกิดปัญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนที่ 
นายสมพร อุนนิมิต  ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งปีน้ีจัดที่  
รองนายก อบต. วัดเทพคันธาราม ในวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘  
นายอํานวย  แท่นเงิน  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน ครั้งต่อไป เป็นการ  
รองประธานสภาฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

ประจํ า ปี  ๒๕๕๘  ใน วันจันทร์ที่  ๓๐   มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙ ,๓๐  น .               
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือพิจารณาเรื่องการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอํานวย  แท่นเงิน  มีสมาชิกจะเสนอเร่ืองใดหรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอปิดประชุม 
รองประธานสภาฯ 
ปิดประชุม    เวลา  ๑๑.๑๐ น. 
 
    ลงช่ือ                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวผ่องศรี  แทน่เงิน) 
                           หัวหน้าสาํนักงานปลัด 
    ส.ต.อ.                เลขานุการสภาฯ 
      (สุวรรณ     วงษ์การค้า) 
                ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน 

-๗- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอน  ได้ตรวจรายงาน    
การประชุมสมยัวิสามัญ  สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘   เมื่อวันที ่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘ ณ หอ้งประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเอนแล้ว  ขอรับรองว่าถูกต้องตามการดําเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ  
 
    ลงช่ือ            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมควร   ชีวิหาร) 
      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
 
    ลงช่ือ              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุชิน    มยัปราณีต) 
        สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖  
   



    ลงช่ือ               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายประทีป  แจงวาริต) 
          สมาชิก อบต.หมูที ่๔ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  ได้มีการรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้ง ๒  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

    ลงช่ือ    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
            (นายเสนาะ      พงษพ์นัส)  
 


